

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5



Lực lượng công an kiểm tra địa điểm kinh doanh có điều kiện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xảy ra.

Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5), để bảo đảm ANTT, ATGT, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì trực từ 50 - 70% quân số, một số đơn vị nghiệp vụ trực 100% quân số. Các đơn vị huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ATGT nhằm kiểm chế tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh tuần tra vũ trang 24/24 giờ trên địa bàn trọng điểm. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác với "giặc lửa" đồng thời tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa

cháy định kỳ, đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà cao tầng, các chợ, trung tâm thương mại. Tại các khu du lịch như cồn Đen (Thái Thụy), cồn Vành (Tiền Hải), đền Trần (Hưng Hà), chùa Keo (Vũ Thư), lực lượng công an đều triển khai phương án tăng cường bảo đảm ANTT, ATGT.

Trung tá Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Trong những ngày lễ, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí, do đó để bảo đảm ANTT cho nhân dân đi lại, vui chơi, Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt, buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy... chỉ đạo công an các phường, xã tập trung rà soát tại các địa bàn trọng điểm, nắm chắc mọi di biến động của những đối tượng thuộc diện quản lý đồng thời gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên có biểu hiện đua đòi; chỉ đạo Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức kiểm tra công tác đăng ký tạm vắng, tạm trú, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, yêu cầu các chủ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, dịch vụ cầm đồ kinh doanh đúng quy định, không để

xuất lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Để bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt không đúng quy định; chở hàng vượt quá vạch dấu môn nước an toàn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật; không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu dảm; không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định, các hành vi lạng lách, đánh võng, các đối tượng tụ tập đua xe...

Đại úy Phạm Quốc Doanh, Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát công

khai, mật phục; điều tra truy xét, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các băng, nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, nhất là trộm cắp, cướp giật để người dân biết, cảnh giác, có biện pháp quản lý tài sản. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều gia đình tổ chức đi chơi xa dài ngày, kể xấu sẽ lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản. Do đó, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình, không tạo sơ hở để kẻ xấu có điều kiện trộm cắp, cướp giật tài sản. Các gia đình trước khi đi ngủ cần kiểm tra kỹ các cửa ra vào, cửa sổ, cửa ra ban công, sân thượng; khi vắng nhà nhiều ngày cần có người trông coi.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an quyết tâm giữ vững ANTT, bảo đảm ATGT để nhân dân đi lại an toàn, vui chơi lành mạnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Để bảo đảm trật tự ATGT, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công an huyện Thái Thụy đã chủ động tham mưu Ban ATGT huyện xây

dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đại úy Hồ Thị Hải Yến, Đội phó Cảnh sát giao thông, Công an huyện cho biết: Thái Thụy có địa bàn rộng (48 xã, thị trấn) với các tuyến quốc lộ 37, 37B, 39 và đường tỉnh 456, 458, 459, 461 chạy qua, có khu du lịch sinh thái cồn Đen nên mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn, dự báo trong những ngày cường các giải pháp nâng cao năng lực, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Công an huyện phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm pháp luật về ATGT, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 04, số 05 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT. Lực lượng công an tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giải tỏa nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các buổi tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm pháp luật về ATGT tới giáo viên, học sinh.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm như: xe tải hết kiểm

định và xe 3 bánh tự chế và các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT: chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm... Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã lập biên bản 918 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước hơn 450 triệu đồng; tạm giữ 171 xe mô tô, 20 xe ô tô, 4 xe 3 bánh tự chế và 180 xe máy.

Đại úy Hồ Thị Hải Yến cho biết thêm: Năm nay, khu du lịch sinh thái cồn Đen chính thức được công nhận khu du lịch cấp tỉnh nên du khách lưu lượng người và phương tiện đổ về cồn Đen trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ tăng đột biến. Rút kinh nghiệm tình trạng ùn ứ cục bộ tại đường dẫn ra khu du lịch sinh thái cồn Đen trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, Đội Cảnh sát giao thông đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện huy động thêm các lực lượng triển khai các giải pháp hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông. Đội Cảnh sát giao thông trực 100% quân số, bố trí chốt tại các ngã ba, ngã tư làm nhiệm vụ hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông an toàn. Ngoài ra, Công an huyện còn lên phương án huy động lực lượng từ các đội nghiệp vụ, Công an xã Thái Đô, Đồn công an Mỹ Lộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cảnh sát, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái cồn Đen tạo thuận lợi tối đa cho du khách đi lại, tham quan, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

TÙNG THỜI



Công an huyện Thái Thụy kiểm tra, xử phạt phương tiện vi phạm.

▶ ĐÔNG HUNG Triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019



Trồng dưa ở xã Nguyễn Xá (Đông Hưng).

UBND huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Vụ mùa năm 2019, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy 11.503ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 25 - 30% diện tích; phân đầu năng suất đạt 61 tạ/ha trở lên. Vụ đông năm 2019, huyện phấn đấu gieo trồng 4.800ha; mở rộng diện tích cây trồng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như ớt, cà rốt, ngô ngọt, cải bắp, su hào chịu nhiệt.

Để thực hiện tốt đề án sản xuất, huyện chỉ đạo các địa phương bám sát đề án của huyện, tích cực tuyên truyền đến nông dân thực hiện tốt lịch thời vụ, mở rộng diện tích cây mới, cây hàng rộng, hàng hẹp, thâm canh cải tiến SRI; mở rộng diện tích vụ đông theo hướng sản xuất quy mô lớn để sản xuất hàng hóa, chủ trương gieo trồng những cây là thế mạnh của địa phương, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh cơ chế hỗ trợ riêng đối với một số mô hình và một số cây trồng nhằm khuyến khích bà con mở rộng diện tích vụ đông.

Cũng tại hội nghị, huyện Đông Hưng triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

THU HIỀN

▶ VŨ THƯ 3.500ha lúa xuân được phòng, trừ sâu bệnh

Đợt phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 18 - 22/4, huyện Vũ Thư đã phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại kết hợp với bệnh khô vằn cho 3.500ha diện tích lúa trước ngày 5/5, diện tích xanh non, ven làng đồng thời phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho khoảng 200ha diện tích lúa trở bông.

Theo đánh giá của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thời gian phun thuốc tập trung vào hai ngày 20 - 21/4; các HTXNN đã cung ứng các loại thuốc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; phần lớn nông dân tuân thủ nguyên tắc "4 đúng" theo khuyến cáo.

Dự báo sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 nở rộ trong khoảng đầu tháng 5 tới, UBND huyện đã chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phân công cán bộ tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo diễn biến tình hình đối tượng sâu bệnh gây hại để phòng, trừ kịp thời, bảo vệ an toàn cho các diện tích lúa xuân.

NGÂN HUỖN

Không để người chăn nuôi thêm lao đao vì bệnh dịch tả lợn châu Phi



Nhiều người dân vẫn chọn mua thịt lợn cho bữa ăn hàng ngày.

Mặc dù các chuyên gia đã khuyến cáo bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây sang người và sẽ an toàn khi thịt lợn được chế biến đúng cách nhưng thời gian qua nhiều người tiêu dùng vẫn lo lắng, không sử dụng thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày khiến sức tiêu thụ thịt

lợn giảm, người chăn nuôi lợn càng thêm lao đao.

Chúng tôi về Đông Hưng - "tâm" bệnh dịch tả lợn châu Phi của tỉnh, 44/44 xã, thị trấn của huyện có lợn bị bệnh với số lợn phải tiêu hủy hơn 49.800 con, tổng trọng lượng trên 2.500 tấn, nhiều nhất tỉnh. Người chăn nuôi

trên địa bàn huyện đã kiệt quệ vì bệnh dịch nhưng giờ lại còn phải đối mặt với nỗi lo lớn hơn là người tiêu dùng e dè, thậm chí quay lưng lại với thịt lợn. Bà Vũ Thị Thu, xã Đông Xuân cho biết: Đã hơn 1 tháng nay gia đình tôi không ăn thịt lợn mà chuyển sang dùng các thực phẩm khác

vì thấy lợn bị bệnh chết nhiều quá. Tôi cũng nghe thông tin bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây sang người song vẫn thấy sợ.

Không chỉ bà Thu mà nhiều người dân hiện nay cũng tạm dừng không ăn thịt lợn khiến việc tiêu thụ thịt lợn "ảm đạm" hơn bao giờ hết. Bà Trần Thị Kim Rinh, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Nội, xã Đông Xuân cho biết: Tôi bán thịt lợn ở chợ này đã 18 năm nay, đã chứng kiến nhiều đợt dịch bệnh trên đàn lợn nhưng chưa bao giờ việc buôn bán thịt lợn lại ế ẩm, bế tắc như hiện nay. Trước đây một ngày gia đình tôi giết mổ 2 - 3 con lợn, ngày cao điểm 5 con, chủ yếu bán buôn cho các quầy bán thịt lợn khác trong chợ, còn lại một phần để bán lẻ. Nhưng hiện nay mỗi ngày gia đình chỉ giết mổ 1 con mà bán cũng không hết. Có quầy thịt lợn ở chợ này cả buổi sáng chỉ bán được khoảng 2 - 3kg, mặc dù thịt tiêu thụ nhưng bà con vẫn thờ ơ. Bà Rinh cho biết thêm: Chợ Nội là chợ Lifsap, các tiểu thương

chủ yếu bán thịt lợn cho bà con quen biết nhau cả nên bảo đảm chất lượng. Lợn mua về mổ đều có dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng, bảo đảm khỏe mạnh. Tôi mong người tiêu dùng không quay lưng lại với thịt lợn mà chọn cơ sở có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, thịt lợn tươi ngon để mua về sử dụng.

Cũng là một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Nội, ông Vũ Văn Quân cho biết: Trước kia gia đình tôi mỗi ngày giết mổ 2 con lợn để bán, hơn 1 tháng nay mỗi ngày chỉ giết 1 con mà thịt bán không hết. Lợn tôi mua ở trang trại có uy tín, rõ nguồn gốc, 3 ngày sau khi bắt lợn bảo đảm vẫn khỏe, ăn uống bình thường mới trả tiền cho người cung cấp và mới giết mổ. Tôi mong muốn các cấp, các ngành cùng vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi, không quay lưng lại với thịt lợn, để người chăn nuôi bớt khổ. Chính tâm lý e dè của người dân mà hiện nay sức mua thịt lợn ở chợ Nội giảm 70 - 80%, cả chợ có 40 quầy bán thịt lợn thì nay còn chưa đầy 10 quầy.

Tại chợ thị trấn Đông Hưng, tình hình buôn bán thịt lợn của các tiểu thương cũng không khả quan hơn. Ai cũng than thở mong

mỗi "con heo" bệnh dịch tả lợn châu Phi sớm qua đi. Bà Nguyễn Thị Chinh, một tiểu thương tại đây cho biết: Để có nguồn hàng bảo đảm chất lượng, chúng tôi phải đi mua nguồn thịt ở lò mổ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thịt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có dấu kiểm dịch, nhưng tâm lý lo sợ bệnh dịch nên nhiều khách hàng vẫn chuyển sang mua các thực phẩm khác không ăn thịt lợn. Trước đây tôi bán được ba phần giờ giảm còn một phần, giá thịt lợn cũng giảm khoảng 10.000 đồng/kg nhưng cũng rất ít người mua.

Dù hiện nay người dân có tâm lý e dè với thịt lợn nhưng vẫn có nhiều người khi hiểu đúng về bệnh dịch vẫn lựa chọn thịt lợn là thức ăn chính hàng ngày của gia đình. Anh Đỗ Văn Lễ, sinh sống tại Hà Nội về thị trấn Đông Hưng công tác chia sẻ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, ngành chức năng nói rõ bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây sang người nên gia đình tôi vẫn sử dụng thịt lợn bình thường. Về chợ thị trấn Đông Hưng, tôi thấy thịt lợn ở đây rất tươi ngon nên tin tưởng mua về sử dụng. Tôi nghĩ rằng trong lúc bệnh dịch như thế này, người chăn nuôi thiệt hại nặng nhất, nếu người dân không nắm rõ thông tin

mà vội vàng quay lưng với thịt lợn càng khiến người chăn nuôi lao đao hơn. Chung sự nghĩ như anh Lễ, bà Nguyễn Thị Loan, xã Đông Quang chia sẻ: Gia đình tôi chế biến các loại thức ăn từ thịt lợn bán cho khách hàng nên hàng ngày tôi vẫn mua thịt. Bảo đảm chất lượng thực phẩm, tôi đều chọn mua ở những cửa hàng thịt lợn có uy tín, chọn thịt tươi ngon, chế biến cẩn thận nên khách hàng của tôi rất yên tâm. Tôi mong mọi người hãy ủng hộ, mua thịt lợn trong lúc khó khăn như thế này sẽ góp phần giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện còn hơn 76.000 con lợn thịt, riêng huyện Đông Hưng còn khoảng 7.400 con lợn thịt đến kỳ xuất bán. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với người chăn nuôi để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và thêm nhiệm vụ nặng nề hơn là tiêu thụ số lợn thịt còn khỏe chưa mắc bệnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành chuyên môn đã đưa ra nhiều giải pháp để giúp người chăn nuôi tiêu thụ lợn thịt đến kỳ xuất bán. Chưa bao giờ việc giết mổ, tiêu thụ thịt lợn được quan tâm đặc biệt và kiểm soát chặt chẽ về thú y như hiện

NHÓM PHÓNG VIÊN